

บรรณาธิการแถลง

วารสารพยาบาลปีที่ 67 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 นี้ได้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งชนิดไม่ทดลอง และกึ่งทดลอง รวมทั้งบทความทางวิชาการ ในสาขาการบริหารการพยาบาล มีความสนใจในประเด็นว่า ทำอย่างไรให้สามารถรักษาบุคลากรพยาบาลให้อยู่ทำงานในองค์กรได้นาน ไม่ให้ออกจากงานก่อนเวลาอันสมควร ก็จะเป็นมาตรการช่วยแก้ไขปัญหาระบาดแคลนบุคลากรพยาบาลในอีกมุมมอง นอกจากการเร่งผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น จึงได้นำเสนอเรื่องสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานพลังบวก (Positive practice environments (PPE)) ซึ่งสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses (ICN)) ได้รณรงค์ให้พยาบาลทั่วโลกได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจริงจังมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) นับเป็นเวลานานถึง 12 ปีแล้ว ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 15 พ.ศ. 2558 ที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการนำเสนอเรื่อง *สิ่งแวดล้อมการทำงานของพยาบาล: จากสมรรถนะสู่ผู้ช่วย...ใครใส่ใจบ้าง* โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ และคณะ ถึงปัจจุบันสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานพลังบวกที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง จึงได้ให้ทุนวิจัยในการศึกษาเรื่องนี้ การสำรวจสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานพลังบวกของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย เป็นหนึ่งในชุดของโครงการวิจัยที่รับทุน ส่วนเรื่อง บรรยากาศองค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในเครือเอกชนแห่งหนึ่ง ก็สนใจในแนวทางส่งเสริมให้พยาบาลมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ แม้ว่าแนวคิดนี้ได้มีการวิจัยในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ในโรงพยาบาลสังกัดเอกชนสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ให้ติดตามอ่านได้

ในสาขาการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน นอกจากกลุ่มประชากรเป้าหมายให้บริการพยาบาล เป็นเด็กวัยเรียน ผู้ใหญ่วัยทำงานในโรงงาน และสถานที่ทำงาน พนักงานลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัยก็เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพว่าจะจะมีสุขภาพดี มาก-น้อย และมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองเป็นอย่างไรบ้างให้อ่านในเรื่อง *ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัย* ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มีนำเสนอหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาสุขภาพเรื่องภาวะสมองเสื่อม และข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่ประเทศไทยกำลังใกล้เป็นสังคมผู้สูงอายุ เป็นผลงานวิจัยกึ่งทดลองที่พยายามหาวิธีการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพของโปรแกรมกลุ่มสนับสนุน และโปรแกรมการจัดการความปวดร่วมกับการปรับสิ่งแวดล้อม อีกเรื่องในผู้ช่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ที่มักเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ควรให้การดูแลทางโภชนาการอย่างไรบ้าง ส่วนบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง ให้ความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และทบทวนประเด็นสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันแผลกดทับ

ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะครบวาระการทำงานของคณะกรรมการอำนวยการชุดวาระ พ.ศ. 2559-2561 แล้ว ขอเชิญชวนสมาชิกได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน และในปีหน้า พ.ศ. 2562 ทางวารสารพยาบาลจะได้เตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานะข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563- 2567) จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และพร้อมที่จะใช้ระบบ E-Journal ของ ThaiJO2 ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุวรรณโคต

บรรณาธิการประจำฉบับ 67(4) พ.ศ. 2561